

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้ งานระหว่างก่อสร้าง และประมาณการต้นทุน ค้างจ่ายสำหรับสัญญาก่อสร้างระยะยาว

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.7

กลุ่มบริษัทมีการให้บริการก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างระยะยาว รายได้จากบริการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 1,307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.55 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้างโดยใช้วิธีอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จ โดยวิศวกรเป็นผู้กำหนดขั้นความสำเร็จของงานวัดซึ่งประเมินจากการสำรวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยพิจารณาจากการสำรวจทางกายภาพโดยวิศวกรร่วมกับลูกค้า

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนื่องจาก การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของสัญญาก่อสร้างระยะยาวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารในการประมาณอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จ นอกจากนี้ มูลค่าของสัญญา มีความไม่แน่นอน อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสัญญาโดยลูกค้า การเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุ เป็นต้น ความไม่แน่นอนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัท รวมถึงงานระหว่างก่อสร้างและประมาณการต้นทุนค้างจ่ายที่รับรู้ระหว่างปี

วิธีการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้สำหรับการรับรู้รายได้ตามสัญญา วิธีการดังกล่าวประกอบด้วย

- ทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำประมาณการต้นทุนการก่อสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นทุนการก่อสร้างตามสัญญาที่ประมาณไว้ รวมทั้งทดสอบการจัดทำประมาณการโดยการสอบถามวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการในรายละเอียดและตรวจหลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของวงจรรายได้และลูกหนี้ และวงจรรายจ่ายและเจ้าหนี้สำหรับการก่อสร้าง
- ทำความเข้าใจและประเมินประมาณการต้นทุนของผู้บริหาร โดยเฉพาะสมมติฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ ผลการดำเนินงานในอดีตและผลการประมาณการของสัญญาที่มีลักษณะ และมูลค่าใกล้เคียงกัน
- ตรวจสอบเอกสารรับงานจากลูกค้า รายงานการประชุมระหว่างกลุ่มบริษัทกับลูกค้า และผลการประเมินโดยบุคคลภายนอกว่าข้อมูลสอดคล้องกับประมาณการของผู้บริหาร
- ตรวจสอบข้อความสำคัญในสัญญาเพื่อประเมินว่ามีข้อความที่อาจส่งผลกระทบต่อประมาณการหรือไม่ อาทิเช่น ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า การแบ่งปันต้นทุนส่วนเพิ่มหรือส่วนที่ประหยัดได้ ความเสียหาย และค่าตอบแทนหากทำเสร็จก่อนหรือหลังกำหนด
- สังเกตการณ์วิธีการวัดขั้นความสำเร็จของงานโดยวิศวกร

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่า การประมาณการอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จของผู้บริหารและการพิจารณาการประมาณการผลกำไรหรือขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละโครงการมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์

ความสามารถในการเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้ค้างชำระ นานจำนวน 37.56 ล้านบาท

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และข้อ 34

บริษัท มีลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 450.12 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอกที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือนได้รวมลูกหนี้การค้ารายหนึ่งที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากสัญญาใช้บริการ โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 37.56 ล้านบาท จากจำนวนทั้งสิ้น 236.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทได้รับชดเชยค่าเสียหายจากการทำประกันกับบริษัทประกันภัยจำนวน 198.86 ล้านบาท บริษัทจึงแสดงยอดเงินที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยหักลบกับลูกหนี้การค้าในงบการเงิน เนื่องจากบริษัทประกันภัยได้เป็น โจทย์ยื่นฟ้องต่อรัฐวิสาหกิจดังกล่าว

ผู้บริหารของบริษัทชี้แจงเหตุผลของการไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญว่า เนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่า คู่สัญญาได้ใช้บริการ โครงข่ายจริงและมีข้อกฎหมายสนับสนุนค่อนข้างหนักแน่น และมีความเห็นว่ามิแนวโน้มในการชนะคดีเป็นไปได้ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทไม่ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายนี้

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้เนื่องจากมีความไม่แน่นอนของคำพิพากษาของศาล

ข้าพเจ้าประเมินสมมติฐานของผู้บริหารสำหรับความสามารถในการเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้ค้างชำระนาน โดย

- อ่านและทำความเข้าใจในคำพิพากษาของศาลปกครอง ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 ซึ่งตัดสินให้คู่สัญญาจ่ายเงินชดเชยให้กับบริษัท ภายหลังจากที่สัญญามีการยกเลิก โดยเงินชดเชยที่ศาลปกครองตัดสินมีจำนวนสูงกว่ามูลหนี้จำนวน 236.42 ล้านบาท ซึ่งข้าพเจ้าได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 เรื่อง สินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น
- พิจารณาการบังคับใช้ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- ทำความเข้าใจและประเมินความเห็นของทนายของบริษัท
- การตรวจสอบความเห็นที่สองจากทนายความอิสระ
- ประเมินความเหมาะสมของดุลพินิจของผู้บริหาร โดยอาศัยประสบการณ์ที่มีในธุรกิจโทรคมนาคม

จากการตรวจสอบตามวิธีการข้างต้นข้าพเจ้าพบว่า ผู้บริหารของบริษัทมีหลักฐานเพียงพอให้สรุปได้ว่า บริษัทมีแนวโน้มในการชนะคดีเป็นไปได้ค่อนข้างมาก ดังนั้น การประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายนี้มีความเหมาะสม

การต่อค่าของโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

บริษัทมีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงมูลค่าตามบัญชีคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 560.48 ล้านบาท โดยโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงมูลค่าตามบัญชีจำนวน 221.21 ล้านบาท เป็นโครงข่ายที่ตามสัญญาใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ประกอบ (FTTF) ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ที่บริษัทลงนามร่วมกับรัฐวิสาหกิจรายหนึ่ง บริษัทมีหน้าที่ติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้รัฐวิสาหกิจเช่าโครงข่ายนี้จากบริษัทในอัตราค่าเช่า 13.5 ล้านบาทต่อเดือน เป็นเวลา 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตามรัฐวิสาหกิจรายดังกล่าวยังไม่มีการชำระเงินให้บริษัทนับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทได้ทำการยกเลิกสัญญากับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผู้บริหารใช้การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดเพื่อหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ซึ่งข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดได้แก่

- ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งจัดทำโดยใช้ข้อมูลภายในบริษัท เพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต
- อัตราคิดลดและอัตราการเจริญเติบโตรวมถึงประเมินความเสี่ยงและปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อประมาณการ
- สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหลักฐานที่ได้รับจากบุคคลภายนอก

จากผลการทดสอบการต่อค่าทั้งวิธีมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย และมูลค่าจากการใช้ ผู้บริหารสรุปว่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงไม่ต่อค่าเนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทั้งสองวิธีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

ข้าพเจ้าประเมินข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการจัดทำประมาณการสำหรับการทดสอบการต่อค่าของโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงโดย

- ประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย และมูลค่าจากการใช้
- ตรวจสอบสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยอาศัยประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคม
- ทำความเข้าใจและประเมินสมมติฐานที่สำคัญ เช่น อัตราคิดลด จำนวนผู้ใช้บริการ อัตราการเจริญเติบโตโดยอาศัยประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคม
- ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและที่มาของเอกสารประกอบข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ
- ประเมินความเป็นได้ของเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานและส่งผลกระทบต่อประมาณการ

จากการตรวจสอบตามวิธีการข้างต้นข้าพเจ้าพบว่า ผู้บริหารมีหลักฐานเพียงพอให้สรุปได้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งประมาณการด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย และมูลค่าจากการใช้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อการต่อค่าสำหรับโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้เนื่องจากมีข้อบ่งชี้ที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงจะต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งแต่วันยกเลิกสัญญาแต่บริษัทฯ ยังคงรับรู้ค่าเสื่อมราคาของโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในงบการเงิน โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงมูลค่าตามบัญชีจำนวน 221.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.31 ของสินทรัพย์รวม

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเชิงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมว่าความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

พิสิฐ ทางธนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	161,026,093	67,847,620	80,820,623	3,728,740
เงินลงทุนระยะสั้น	8	25,333,373	2,803,550	21,033,192	1,353,006
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	430,075,190	501,937,368	189,670,401	133,396,361
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	10	868,421,364	823,821,461	240,940,296	298,615,425
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32	317,000,000	145,700,000	776,000,000	40,000,000
ลูกหนี้การค้าระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		96,346,433	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	11	330,122,931	446,777,162	70,345,212	135,544,701
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ยังกำหนดภายในหนึ่งปี		10,942,866	6,535,141	7,120,773	2,675,662
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	48,925,667	16,958,779	40,188,781	9,078,863
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,288,193,917	2,012,381,081	1,426,119,278	624,392,758
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่คิดการระค้ำประกัน	13	133,104,558	78,981,851	27,401,315	24,401,315
ลูกหนี้การค้าระยะยาว		149,327,972	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	17,722,123	11,406,498	22,500,000	13,500,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	174,061,882	94,463,080
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	14	46,862,738	2,195,505	35,499,900	35,499,900
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	75,367,029	72,083,961	40,989,422	41,368,031
โครงสร้างเคเบิลใยแก้วนำแสง	16	580,522,334	285,262,970	628,983,739	247,361,789
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	10,481,025	9,955,573	2,918,118	2,821,946
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	39,653,650	8,124,187	14,081,352	4,400,884
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		16,094,711	11,593,777	3,518,793	2,644,558
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,069,136,140	479,604,322	949,954,521	466,461,503
รวมสินทรัพย์		3,357,330,057	2,491,985,403	2,376,073,799	1,090,854,261

กรรมการ

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม					
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19	573,448,721	715,073,355	543,448,721	347,046,891
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20	651,414,878	1,065,752,150	90,043,767	192,933,468
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	-	46,739	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	19	98,254,000	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก	19	-	32,500,000	-	32,500,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19, 32	-	7,000,000	-	88,000,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		30,689,747	31,025,824	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21	29,312,715	24,995,433	17,363,714	17,249,677
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,383,120,061	1,876,393,501	650,856,202	677,730,036
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	19	90,334,829	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	22	16,380,748	11,155,909	7,092,472	4,716,344
ประมาณการค่าตัวเลือก		12,637,365	-	12,637,365	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		8,640,000	3,898,337	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		127,992,942	15,054,246	19,729,837	4,716,344
รวมหนี้สิน		1,511,113,003	1,891,447,747	670,586,039	682,446,380

กรรมการ

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ

นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	23			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 1,000,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 1,000,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท				
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 :				
หุ้นสามัญจำนวน 750,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท)	500,000,000	375,000,000	500,000,000	375,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	23	1,010,493,000	-	1,010,493,000
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้				
การควบคุมเดียวกัน		4,605,502	4,605,502	-
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	26	1,836,570	1,836,570	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	24	50,000,000	28,600,000	50,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		235,463,671	137,806,897	144,994,760
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		43,653,876	42,940,185	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		1,846,052,619	590,789,154	1,705,487,760
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	14	164,435	9,748,502	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,846,217,054	600,537,656	1,705,487,760
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,357,330,057	2,491,985,403	2,376,073,799

กรรมการ

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ

นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทลคอม จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้				
รายได้จากการขาย	726,694,548	854,881,440	210,854,972	263,479,355
รายได้จากการให้บริการ	1,237,979,762	1,746,995,057	196,640,347	286,701,296
รายได้จากการให้บริการ โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	-	-	-	-
รวมรายได้	1,964,674,310	2,601,876,497	407,495,319	550,180,651
ต้นทุน				
ต้นทุนขาย	(596,915,655)	(688,884,446)	(178,471,637)	(205,893,164)
ต้นทุนจากการให้บริการ	(790,692,729)	(1,323,014,421)	(127,820,182)	(215,644,233)
ต้นทุนการให้บริการ โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	(35,526,072)	(25,741,339)	(35,526,072)	(25,741,339)
รวมต้นทุน	(1,423,134,456)	(2,037,640,206)	(341,817,891)	(447,278,736)
กำไรขั้นต้น	541,539,854	564,236,291	65,677,428	102,901,915
รายได้อื่น	27	26,199,410	22,296,383	364,566,479
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(91,673,374)	(84,334,323)	(49,133,406)	(32,682,973)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(164,062,847)	(158,804,559)	(47,345,628)	(42,587,765)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	3,221,762	(17,301,522)	(760,697)	1,950,745
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	(3,014,981)	(807,813)	-
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	14	44,667,233	(24,429,420)	-
ต้นทุนทางการเงิน	28	(36,384,812)	(35,833,330)	(20,190,715)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		320,492,245	265,021,707	312,813,461
ภาษีเงินได้(ค่าใช้จ่าย)รายได้	30	(40,957,119)	(57,005,112)	9,599,058
กำไรสำหรับปี		279,535,126	208,016,595	322,412,519
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	14	330,606	628,606	-
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	22	528,272	-	(407,050)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	18	(105,654)	-	81,410
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		280,288,350	208,645,201	322,086,879

กรรมการ

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ

นางสาว ปรีชาพรธ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอลที เทลคอม จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	279,134,156	206,676,081	322,412,519	256,106,778
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	400,970	1,340,514	-	-
	<u>279,535,126</u>	<u>208,016,595</u>	<u>322,412,519</u>	<u>256,106,778</u>
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	279,887,380	207,304,687	322,086,879	256,106,778
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	400,970	1,340,514	-	-
	<u>280,288,350</u>	<u>208,645,201</u>	<u>322,086,879</u>	<u>256,106,778</u>
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	31	0.32	0.36	0.37
		<u>0.36</u>	<u>0.37</u>	<u>0.45</u>

กรรมการ _____
นายชยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
นางสาว ปรีชาพรรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

		งบการเงินรวม												
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่												
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น												
		ส่วนเกินทุน		ส่วนเกินทุน		กำไรสะสม		การ			รวม		รวม	
		ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	จ่ายโดยผู้ถือหุ้นเป็นเกณฑ์	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	เปลี่ยนแปลงสัดส่วน	กำไร(ขาดทุน)	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมาต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558		155,000,000	-	-	-	15,500,000	210,808,316	44,347,216	-	44,347,216	425,655,532	6,917,361	432,572,893	
การเพิ่มทุน	23	220,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000,000	-	220,000,000	
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	(2,035,637)	-	(2,035,637)	(2,035,637)	37,135,526	35,099,889	
การเปลี่ยนแปลงสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(31,499,800)	(31,499,800)	
บริษัทย่อยจ่ายปันผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,895,152)	(3,895,152)	
รับรู้การจ่ายโดยผู้ถือหุ้นเป็นเกณฑ์	26	-	-	-	1,836,570	-	-	-	-	-	1,836,570	-	1,836,570	
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	4,605,502	-	-	-	-	-	-	4,605,502	(249,947)	4,355,555	
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	24	-	-	-	-	13,100,000	(13,100,000)	-	-	-	-	-	-	
เงินปันผลจ่าย	25	-	-	-	-	-	(266,577,500)	-	-	-	(266,577,500)	-	(266,577,500)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	206,676,081	-	628,606	628,606	207,304,687	1,340,514	208,645,201		
ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558		<u>375,000,000</u>	<u>-</u>	<u>4,605,502</u>	<u>1,836,570</u>	<u>28,600,000</u>	<u>137,806,897</u>	<u>42,311,579</u>	<u>628,606</u>	<u>42,940,185</u>	<u>590,789,154</u>	<u>9,748,502</u>	<u>600,537,656</u>	
ยอดยกมาต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559		375,000,000	-	4,605,502	1,836,570	28,600,000	137,806,897	42,311,579	628,606	42,940,185	590,789,154	9,748,502	600,537,656	
การเพิ่มทุน	23	125,000,000	1,010,493,000	-	-	-	-	-	-	-	1,135,493,000	-	1,135,493,000	
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	14	-	-	-	-	-	-	383,085	-	383,085	383,085	(9,982,487)	(9,599,402)	
บริษัทย่อยจ่ายปันผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,150)	(3,150)	
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	24	-	-	-	-	21,400,000	(21,400,000)	-	-	-	-	-	-	
เงินปันผลจ่าย	25	-	-	-	-	-	(160,500,000)	-	-	-	(160,500,000)	-	(160,500,000)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	279,556,774	-	330,606	330,606	279,887,380	400,970	280,288,350		
ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		<u>500,000,000</u>	<u>1,010,493,000</u>	<u>4,605,502</u>	<u>1,836,570</u>	<u>50,000,000</u>	<u>235,463,671</u>	<u>42,694,664</u>	<u>959,212</u>	<u>43,653,876</u>	<u>1,846,052,619</u>	<u>164,435</u>	<u>1,846,217,054</u>	

กรรมการ

นายปชุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ

นางสาว ปรีชาพรธ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม	
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร		
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย			
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดยกมาต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558	155,000,000	-	15,500,000	28,378,603	198,878,603	
การเพิ่มทุน	23 220,000,000	-	-	-	220,000,000	
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	24 -	-	13,100,000	(13,100,000)	-	
เงินปันผลจ่าย	25 -	-	-	(266,577,500)	(266,577,500)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	256,106,778	256,106,778	
ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	<u>375,000,000</u>	<u>-</u>	<u>28,600,000</u>	<u>4,807,881</u>	<u>408,407,881</u>	
ยอดยกมาต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	375,000,000	-	28,600,000	4,807,881	408,407,881	
การเพิ่มทุน	23 125,000,000	1,010,493,000	-	-	1,135,493,000	
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	24 -	-	21,400,000	(21,400,000)	-	
เงินปันผลจ่าย	25 -	-	-	(160,500,000)	(160,500,000)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	322,086,879	322,086,879	
ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	<u>500,000,000</u>	<u>1,010,493,000</u>	<u>50,000,000</u>	<u>144,994,760</u>	<u>1,705,487,760</u>	

กรรมการ

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ

นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	320,492,245	265,021,707	312,813,461	262,369,581
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์	15	10,822,345	13,183,753	1,693,713
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	16	23,139,515	22,730,629	23,139,515
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	1,070,313	1,094,989	448,628
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า		53,634,316	3,010,710	6,162,338
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	9	5,489,015	1,845,196	124,671
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์		(647,629)	2,266	3,454
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	15	-	6,185	-
ดอกเบี้ยรับ	27	(14,599,760)	(5,715,254)	(18,580,850)
ดอกเบี้ยจ่าย	28	36,384,812	35,833,330	20,190,715
เงินปันผลรับ	14, 27	-	-	(324,996,850)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)	11	2,709,841	(5,273,990)	1,413,485
การระงับผลประโยชน์พนักงาน	22	5,753,111	3,426,887	1,969,078
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย				
เป็นบริษัทร่วม	27	-	(3,003,717)	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	27	-	-	(4,327,259)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	3,014,981	807,813	-
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	14	(44,667,233)	24,429,420	-
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	26	-	1,836,570	-
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(184,162,415)	(109,546,826)	42,365,326
- มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ		(44,599,903)	(457,557,143)	57,675,129
- สินค้าคงเหลือ		113,944,390	115,092,118	63,786,004
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(24,166,021)	(9,801,352)	(23,309,051)
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า		(58,042,041)	(9,545,851)	(10,607,449)
- สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น		(4,500,935)	(3,481,800)	(874,236)
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		(414,066,781)	178,231,577	(102,042,939)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น		4,317,282	(4,065,224)	114,037
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		4,741,663	3,525,106	-
- การระงับผลประโยชน์พนักงาน		-	(1,574,557)	-
เงินสด(ใช้ไป)ที่ได้มาจากการดำเนินงาน		(203,938,889)	60,512,542	51,488,179
หัก ดอกเบี้ยจ่าย		(36,604,446)	(24,203,697)	(22,920,995)
จ่ายภาษีเงินได้		(80,729,178)	(40,403,669)	(7,800,867)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ที่ได้มาจากการดำเนินงาน		(321,272,513)	(4,094,824)	20,766,317

กรรมการ

นายปยุต ภูากุลวงศ์

กรรมการ

นางสาว ปรีชาพรรณ ภูากุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	9,482,330	-	-
เงินสดลดลงจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม	-	(710,394)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น	8	(22,233,740)	(19,400,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	15	(14,115,355)	(1,319,692)	(3,246,383)
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงการโยกย้ายแก๊ว		(306,033,803)	(41,266,789)	(392,396,389)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	(1,595,765)	(1,931,689)	(544,800)
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค่าประกัน		(54,122,707)	(5,345,936)	(3,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	(79,598,802)	(54,900,400)
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม	14	(9,000,000)	(8,500,200)	(9,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการร่วมค้า		-	(26,624,925)	(26,624,925)
เงินสดจ่ายให้ผู้ซื้อและผู้ขายและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกัน	32	(506,000,000)	(136,400,000)	(761,000,000)
เงินสดรับจากเงินให้ผู้ซื้อและผู้ขายและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกัน	32	334,700,000	38,893,427	25,000,000
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์		657,571	625,703	1,134
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	13,520,382
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	380,030	-
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย		-	224,997,750	233,110,848
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ		19,164,847	3,810,415	19,535,728
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ใน		(558,578,952)	(176,246,190)	(996,725,071)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32	4,000,000	62,300,000	4,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		-	1,203,771,015	238,000,950
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก		-	32,500,000	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย		600	3,600,089	-
เงินสด(จ่ายคืน)รับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		(39,443,313)	2,786,233	(39,443,313)
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น		100,000,000	-	100,000,000
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		188,588,829	-	-
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		(46,739)	(534,096)	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32	(11,000,000)	(55,300,000)	(92,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(101,959,887)	(1,011,560,607)	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก		(32,500,000)	(32,500,000)	(32,500,000)
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น		(100,000,000)	-	(100,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		-	(785,880)	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	23	1,135,493,000	220,000,000	1,135,493,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		(9,599,402)	-	-
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(3,150)	(3,895,152)	-
เงินปันผลจ่าย	25	(160,500,000)	(266,577,500)	(160,500,000)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		973,029,938	153,804,102	1,053,050,637

กรรมการ

นายชุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ

นางสาว ปรีชาพรรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	93,178,473	(26,536,912)	77,091,883	(1,696,002)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี	67,847,620	94,384,532	3,728,740	5,424,742
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี	161,026,093	67,847,620	80,820,623	3,728,740
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญ				
ประมาณการเรือดอน โคร่งเข้าเคเบิลใยแก้วนำแสง	16	12,365,076	-	12,365,076
การเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุน ในบริษัทร่วม		-	12,214,311	-
เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทย่อย เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	8,000,000	-
โอนสินทรัพย์จากงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินค้าคงเหลือ		-	1,349,706	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยจ่าย		-	14,403,371	-
เงินปันผลค้างรับ		-	-	99,999,100

กรรมการ _____
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ที่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”

กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจหลักโดยเป็นผู้จำหน่าย ติดตั้งซ่อมบำรุงและให้เข้าโครงข่ายสัญญาณต่างๆ รวมทั้งโครงข่ายสำหรับโทรคมนาคม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน (ต่อ)

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทได้พิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และที่การปรับปรุงในปี พ.ศ. 2558 และสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าและเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตราฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นำมามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ความมีสาระสำคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจรายการได้ลดลง หากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจำเป็นต้องแสดงแยกจากกัน หากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติใหม่ของการใช้การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามลำดับการแสดงรายการในงบการเงิน
- รายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้กำหนดให้มีความชัดเจนขึ้นว่า การคิดค่าเสื่อมราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้นั้นไม่เหมาะสม และ แก้ไขขอบเขตให้พืชที่ให้ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นำมามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้กำหนดให้มีความชัดเจนขึ้น สำหรับการเลือกใช้อัตราคิดลดสำหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทนของหนี้สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็นสำคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งนี้การเลือกใช้นโยบายบัญชีสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องทำโดยปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่มสำหรับกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการที่จะยังคงการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค่านั้นด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค่านั้นๆ ใช้อยู่ หรือจะลดการวัดมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วยการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใช้วิธีส่วนได้เสียสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือได้กำหนดให้มีความชัดเจนถึงความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือที่อื่นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้จะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่มีข้อมูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นำมามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นั้นไม่เหมาะสม ข้อเสนอฐานนี้อาจนำไปหากเข้าข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตัวของรายได้ (นั่นคือรายได้เป็นปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดของมูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ 1) ข้อยกเว้นในการจัดทำงบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ขึ้นกลางที่เป็นบริษัทย่อยของกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะต้องนำบริษัทย่อยที่ไม่ใช่กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุน มารวมในการจัดทำงบการเงินรวมด้วย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) ได้กำหนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับ 1) การซื้อส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการดำเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจ ให้ผู้ซื้อนำหลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีที่ผู้ร่วมดำเนินงานมีการซื้อส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกันเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ในการดำเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่ หากร่วมดำเนินงานยังคงมีการควบคุมร่วมอยู่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้กิจการที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามที่กำหนดใน TFRS 12 แม้ไม่ได้มีการจัดทำงบการเงินรวม

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นำมามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินผลกระทบความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง กำไรต่อหุ้น

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรธม ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นำมามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินประเภทตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การตัดค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ประมวลการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559)

อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือผู้ถือหุ้น

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตราฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้ (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอนการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเพื่อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตราฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้ (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

(1) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม เมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือผู้ที่ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อบริษัทย่อยประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อ และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายชำระตามข้อตกลง - ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้า การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่นั้นในกำไรหรือขาดทุน

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อที่ไม่มีกำไรวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายชำระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ)

(1) บริษัทย่อย (ต่อ)

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ที่มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มา เนื่องจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบกำไรขาดทุน

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้

(2) รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

กลุ่มกิจการ ปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ สำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ้นที่ได้มาของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้เป็นเจ้าของ และกำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้เจ้าของ

(3) การจำหน่ายบริษัทย่อย

เมื่อกลุ่มกิจการ สูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียกิจการ ในหุ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงินลงทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน สำหรับทุกจำนวนที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจำหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ)

(4) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการ มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่ง โดยทั่วไปก็คือการที่กลุ่มกิจการ ถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการ รับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ รวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน

ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการที่เลือกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ากำไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง

ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการ ในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกำไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการ ในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ ในบริษัทร่วมนั้น กลุ่มกิจการ จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจการ มีภาระผูกพันในหนึ่งของบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม

กลุ่มกิจการ มีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจการ จะคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำไรขาดทุน

รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการ กับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการ มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า

บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ กำไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วม จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ)

(5) การร่วมการงาน

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดำเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผู้ลงทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการได้ประเมินลักษณะของการร่วมการงานที่มีและพิจารณาว่าเป็นการร่วมค้า ซึ่งการร่วมค้ารับรู้เงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

ตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค่านั้น (ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใด ๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในการร่วมค่านั้น) กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียของตนในการร่วมค่านั้น นอกจากนี้กลุ่มกิจการมีภาระผูกพัน หรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนการร่วมค้าไปแล้ว

รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่วมค้าจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมค่านั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการค้ำค่า การร่วมค้าจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)

(ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

(ค) กลุ่มกิจการ

การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มีใช้สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่นำเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่นำเสนองบการเงินดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิด

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกำไรขาดทุน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.7 สัญญาก่อสร้าง

สัญญาก่อสร้างคือสัญญาที่เจรจาเฉพาะเจาะจงเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์รายการเดียวหรือหลายรายการซึ่งสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตามลักษณะหรือต้องพึ่งพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์สุดท้าย

เมื่อผลการดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้างไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาก่อสร้างจะรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนตามสัญญาซึ่งค่อนข้างแน่นอนว่าจะได้รับคืน ต้นทุนตามสัญญาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดเมื่อเกิดขึ้น

เมื่อผลการดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้างสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนค่าก่อสร้างรับรู้ด้วยวิธีอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงาน โดยวัดจากการสำรวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยพิจารณาจากการสำรวจทางกายภาพโดยวิศวกรร่วมกับลูกค้า รายการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อค่อนข้างแน่ชัดว่าต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมดจะมากกว่ารายได้จากการก่อสร้างทั้งหมดที่จะได้รับ

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างปีซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานการก่อสร้างในอนาคตตามสัญญาจะไม่รวมอยู่ในต้นทุนค่าก่อสร้างและจะแสดงเป็นงานระหว่างก่อสร้างภายใต้สินค้างเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มกิจการแสดงต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนถึงปัจจุบันและรายการกำไร (หักด้วยรายการขาดทุนที่รับรู้แล้ว) ของแต่ละสัญญาจะนำไปเปรียบเทียบกับเงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้จ้างถึงวันสิ้นงวด หากผลรวมของต้นทุนค่าก่อสร้างและรายการกำไร (หักด้วยรายการขาดทุนที่รับรู้แล้ว) สูงกว่าจำนวนเงินงวดที่เรียกเก็บ ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจะแสดงเป็นลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน หากผลรวมของต้นทุนค่าก่อสร้างและรายการกำไร (หักด้วยรายการขาดทุนที่รับรู้แล้ว) ต่ำกว่าจำนวนเงินงวดที่เรียกเก็บ ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจะแสดงเป็นเงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่าขั้นความสำเร็จภายใต้เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.8 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของวัตถุดิบและสินค้าคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับคืน ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าเสียหายในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืม มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติ ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าเก่า สัมผัส หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น

2.9 เงินลงทุน

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด 3. เงินลงทุนเพื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ

- (1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่เวลาที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- (2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบกำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- (3) เงินลงทุนเพื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดำเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- (4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำรายการ

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.9 เงินลงทุน (ต่อ)

เงินลงทุนเพื่อซื้อและเงินลงทุนเพื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อซื้อรับรู้ในงบกำไรขาดทุน รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อขายรับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หักด้วยค่าเพื่อการค้ายค่า

เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเพื่อการค้ายค่า

บริษัทจะทดสอบค่าเพื่อการค้ายค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเพื่อการค้ายค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเพื่อการค้ายค่ารวมไว้ในงบกำไรขาดทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคาร	30 ปี
ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือและอุปกรณ์	5 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3, 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลกำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกำไรหรือขาดทุน

2.11 โครงการขายเคเบิลใยแก้วนำแสง

โครงการขายเคเบิลใยแก้วนำแสง แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมซึ่งคำนวณตามวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ รวมทั้งขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) อายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณไว้ของสินทรัพย์มีดังต่อไปนี้

โครงการขายเคเบิลใยแก้วนำแสง	15, 20 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่สถานีฐาน	5 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3, 5 ปี
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานภายใต้ต้นทุนการให้บริการในงบกำไรขาดทุน

รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรธณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นสินทรัพย์ในราคาทุนที่ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 10 ปี

ต้นทุนที่ใช้ในการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

2.13 การค้ำของสินทรัพย์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการค้ำของค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการค้ำของค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการค้ำของค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการค้ำของค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการค้ำของค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.14 สัญญาเช่าระยะยาว

กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนทางจิตใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.14 สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ)

กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า (ต่อ)

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะบันทึบส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา การระบุพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วน โคร่งขายโยแก้วเพื่อให้เช่า และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

2.15 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีการาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้สินนั้นจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้ยืมจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำรายการเงินกู้ยืมในกรณีที่มีความเป็นไปได้จะใช้วงเงินกู้ยืมบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.15 เงินกู้ยืม (ต่อ)

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

(ก) ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการส่วนใหญ่ที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยังไม่ได้นำไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็นการชั่วคราวก่อน ต้องนำมาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลำดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ก่อนข้างต้นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัท และบริษัทย่อยต้องดำเนินการอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษีผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มิใช่สถานการณ์ที่การนำกฎหมายภาษีอากร ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสม จากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจำนวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่เว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน

กลุ่มกิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุซึ่งมีการคำนวณโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นระยะ ๆ บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน

หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่าสุทธิตามของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้ [อัตราผลตอบแทนในตลาดของหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดี / อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล] ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพัน โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)

การวัดมูลค่าใหม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

2.18 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินจะไม่รับรู้สำหรับขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคต

ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกำหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.19 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญที่สามารถกำหนดเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซื้อขายหุ้นที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจำนวนเงินสุทธิจากภาษีไว้เป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำไปหักจากการออกตราสารทุนดังกล่าว

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.20 การรับรู้รายได้

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายได้จะแสดงด้วยจำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ สำหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของ ความเป็นเจ้าของสินค้ารายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้ารับรู้โดยอ้างอิงตามขั้นของความเสร็จของงานที่ทำเสร็จ โดยใช้วิธี อัตราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้

รายได้จากการให้บริการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายสัญญาณ โทรคมนาคมแก่ลูกค้ารับรู้โดยอ้างอิงตามขั้นของ ความเสร็จของงานที่ทำเสร็จ โดยใช้วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จเทียบกับงานทั้งหมดตามสัญญา โดยขึ้นความสำเร็จ ของงานที่แล้วเสร็จพิจารณาจากการสำรวจทางกายภาพโดยวิศวกรร่วมกับลูกค้า (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.7)

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ และ พิจารณาจากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริษัท

รายได้ค่าเช่าและบริการอื่น รับรู้ตามเกณฑ์ค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อ สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

2.21 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2.22 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกราชงานตามส่วนงานดำเนินงานซึ่งแยกตามส่วนงานธุรกิจของบริษัท ในลักษณะเดียวกับรายงาน ภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 บัญชีความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินซึ่งได้แก่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ การจัดการความเสี่ยงดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหารของบริษัท โดยมุ่งเน้นความผันผวนของ ตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

การจัดการความเสี่ยงดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษัท) เป็นไปตามนโยบาย ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยง ทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท คณะกรรมการจัดการ ความเสี่ยงจะกำหนดหลักการ โดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึง นโยบายสำหรับความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให้ สินเชื่อ การใช้ตราสารทั้งที่เป็นอนุพันธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพันธ์ทางการเงิน และใช้การลงทุน โดยใช้สภาพคล่อง ส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ ส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกลุ่มกิจการดำเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพย์และหนี้สิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน ต่างประเทศ กิจการในกลุ่มกิจการใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศโดยมีคู่สัญญาเป็นธนาคารพาณิชย์

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีสาระสำคัญ นโยบายของบริษัทคือทำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับเหมาะสม ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการเชื่อว่ามูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้การค้าหักด้วยค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอำนาจความสะดวกในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3.2 มูลค่าสุทธิธรรม

มูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่าหนึ่งปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี นอกจากนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าสุทธิธรรม

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

4 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และข้อสมมติฐาน

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

(ก) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานฝ่ายบริหารของบริษัทต้องประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทำให้สินทรัพย์เกิดการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งการประเมินข้อบ่งชี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องพิจารณาข้อบ่งชี้จากแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของกิจการ หากพบข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าฝ่ายบริหารจำเป็นต้องพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ยิ่งสูงกว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือไม่ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะพิจารณาจากมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกับมูลค่าจากการใช้

มูลค่าจากการใช้เกิดจากประมาณการกระแสเงินสดซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุนซึ่งแสดงถึงการคาดการณ์ที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์

(ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะทำการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรือเลิกใช้งานหรือจำหน่ายออกไป

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรธม ภูวกุล

4 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และข้อสมมติฐาน (ต่อ)

(ค) ภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระภาวะผูกพันบำนาญที่เกี่ยวข้อ

ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสำหรับภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุ 22

(ง) การรับรู้รายได้และต้นทุนค่าบริการติดตั้ง

กลุ่มกิจการใช้วิธีการรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานให้บริการ ณ วันสิ้นสุด ซึ่งจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมของขั้นความสำเร็จจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ในกรณีของบริษัทฝ่ายบริหารจะใช้การพิจารณาการสำรวจทางกายภาพโดยวิศวกรร่วมกับลูกค้าควบคู่กับการพิจารณาดำเนินงานที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดของโครงการที่ประมาณไว้ ต้นทุนทั้งหมดของโครงการที่ประมาณไว้จะประมาณขึ้นโดยวิศวกรหรือผู้รับผิดชอบดูแลโครงการของบริษัทซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือการออกหุ้นใหม่เพื่อลดภาระหนี้

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

6 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

งบการเงินรวมกลุ่มกิจการมีส่วนงานที่รายงานสามส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจขายอุปกรณ์ โครงข่าย ธุรกิจให้บริการติดตั้ง อุปกรณ์โครงข่าย และธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์โครงข่าย

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วนงาน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้พิจารณาแล้วว่าส่วนงานที่รายงาน มีดังนี้

	งบการเงินรวม			รวม
	การให้			
	จำหน่าย อุปกรณ์โครงข่าย	บริการติดตั้ง อุปกรณ์โครงข่าย	ธุรกิจให้เช่า อุปกรณ์โครงข่าย	
บาท	บาท	บาท	บาท	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559				
รายได้รวม	726,694,548	1,237,979,762	-	1,964,674,310
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	129,778,893	447,287,033	(35,526,072)	541,539,854
รายได้อื่น				26,199,410
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้				(252,514,459)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				41,652,252
ต้นทุนทางการเงิน				(36,384,812)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				320,492,245
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(40,957,119)
กำไรสุทธิ				279,535,126
สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน	46,752,930	28,614,099	580,522,334	655,889,363
สินทรัพย์อื่นของส่วนงาน	419,042,053	1,413,279,411	37,853,814	1,870,175,278
สินทรัพย์อื่นที่ไม่สามารถปันส่วนได้				831,265,416
สินทรัพย์ในงบการเงินทั้งสิ้น				3,357,330,057

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

6 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้พิจารณาแล้วว่าส่วนงานที่รายงาน มีดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินรวม			รวม บาท
	การให้			
	จำหน่าย	บริการติดตั้ง	ธุรกิจให้เช่า	
	อุปกรณ์โครงข่าย	อุปกรณ์โครงข่าย	อุปกรณ์โครงข่าย	
	บาท	บาท	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558				
รายได้รวม	854,881,440	1,746,995,057	-	2,601,876,497
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	165,996,994	423,980,636	(25,741,339)	564,236,291
รายได้อื่น				22,296,383
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้				(260,440,404)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย				(25,237,233)
ต้นทุนทางการเงิน				(35,833,330)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				265,021,707
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(57,005,112)
กำไรสุทธิ				208,016,595
สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน	43,391,711	28,692,251	285,262,969	357,346,931
สินทรัพย์อื่นของส่วนงาน	426,731,634	1,363,391,186	37,561,500	1,827,684,320
สินทรัพย์อื่นที่ไม่สามารถปันส่วนได้				306,954,152
สินทรัพย์ในงบการเงินทั้งสิ้น				2,491,985,403

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือ	772,789	769,773	515,414	497,105
เงินฝากธนาคารประเภทเมื่อทวงถาม	160,253,304	67,077,847	80,305,209	3,231,635
	161,026,093	67,847,620	80,820,623	3,728,740

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 0.40 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 0.38 ต่อปี)

8 เงินลงทุนระยะสั้น

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะสั้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	2,803,550	2,445,262	1,353,006	1,013,238
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี	22,233,740	-	19,400,000	-
ดอกเบี้ยรับ	296,083	358,288	280,186	339,768
วันที่ 31 ธันวาคม	25,333,373	2,803,550	21,033,192	1,353,006

เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยเงินฝากประจำส่วนที่ไม่คิดภาระค้ำประกันที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำหนดอยู่ระหว่าง 3 ถึง 12 เดือน เงินลงทุนระยะสั้น ดังกล่าวเป็นเงินฝากในบัญชีเดียวกับเงินฝากธนาคารที่คิดภาระค้ำประกัน เงินลงทุนระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0.80 ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 1.70 ต่อปี) ดอกเบี้ยรับเกิดจากยอดรวมของเงินฝากทั้งส่วนที่คิดภาระค้ำประกัน (หมายเหตุ 13) และไม่คิดภาระค้ำประกัน

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า				
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	397,123,717	449,166,557	75,332,791	117,661,133
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 32)	6,476,021	1,131,684	5,842,176	101,215
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	956,707	2,142,981	-	-
รวมลูกหนี้การค้า	404,556,445	452,441,222	81,174,967	117,762,348
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(8,884,585)	(3,395,570)	(1,068,908)	(944,237)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	395,671,860	449,045,652	80,106,059	116,818,111
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	11,734,492	14,551,718	963,752	1,176,607
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 32)	1,784,912	957,698	1,935,251	2,022,424
เงินทรองจ่าย - บุคคลภายนอก	1,217,675	1,823,966	432,969	1,793,945
เงินมัดจำซื้อสินค้า	10,093,268	24,239,496	5,758,719	9,276,993
คอกเบี้ยค้างรับ	10,989	4,872,161	10,989	1,246,053
รายได้ค้างรับ	13,933,573	10,157,779	30,000	-
เงินปันผลค้างรับ	-	-	99,999,100	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	478,421	1,138,898	433,562	1,062,228
รวมลูกหนี้อื่น	39,253,330	57,741,716	109,564,342	16,578,250
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,850,000)	(4,850,000)	-	-
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	34,403,330	52,891,716	109,564,342	16,578,250
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	430,075,190	501,937,368	189,670,401	133,396,361

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)

ลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	295,034,538	322,610,007	26,312,170	70,109,028
ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	50,924,474	57,358,950	9,770,317	5,331,505
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน	2,753,793	3,297,103	506,858	996,872
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน	4,786,639	26,976,964	285,270	793,061
เกินกว่า 12 เดือน	44,580,980	41,066,514	38,458,176	40,430,667
รวมลูกหนี้การค้า	398,080,424	451,309,538	75,332,791	117,661,133
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(8,884,585)	(3,395,570)	(1,068,908)	(944,237)
ลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก - สุทธิ	389,195,839	447,913,968	74,263,883	116,716,896

ลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอกที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน ได้รวมลูกหนี้การค้ารายหนึ่งที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากสัญญาใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 37.56 ล้านบาท จากจำนวนทั้งสิ้น 236.42 ล้านบาท ซึ่งส่วนต่าง บริษัทได้รับชดเชยค่าเสียหายจากการทำประกันกับบริษัทประกันภัยเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 จำนวน 198.86 ล้านบาท โดยบริษัทแสดงยอดเงินที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยหักลบกับลูกหนี้การค้าในงบการเงิน เนื่องจากบริษัทประกันภัยได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ในส่วนของเงินประกันจำนวน 198.86 ล้านบาท ผู้บริหารของกลุ่มกิจการไม่ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับมูลค่าลูกหนี้การค้าที่เหลือ เนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่าสัญญาได้ใช้บริการ โครงข่ายจริงและมีข้อกฎหมายสนับสนุนค่อนข้างหนักแน่น และมีความเห็นว่าแนวโน้มในการชนะคดีเป็นไปได้ค่อนข้างมาก

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้ยื่นฟ้องลูกหนี้การค้ารายนี้ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ชำระค่าบริการและค่าเสียหายจำนวน 275.56 ล้านบาท นอกเหนือจากรายการข้างต้น (บริษัทไม่ได้รับรู้ค่าเสียหายนี้เป็นรายได้ในงบการเงิน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้คู่สัญญารายดังกล่าวชดเชยความเสียหายให้กับบริษัท โดยคู่สัญญาต้องชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการใช้โครงข่ายดังกล่าวในอัตราเดือนละ 13.5 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป จนกว่าโครงข่ายดังกล่าวจะถูกส่งมอบคืนเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามคดีความดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากลูกหนี้การค้ารายนี้ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทจึงได้ยื่นฟ้องลูกหนี้การค้ารายนี้ต่อศาลแพ่งนอกเหนือจากรายการข้างต้นจำนวน 96.88 ล้านบาท สำหรับเงินต้นจำนวน 37.56 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้รับชำระจากบริษัทประกัน รวมค่าเสียหายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	6,343,586	1,131,684	5,709,741	101,215
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	132,435	-	132,435	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,476,021	1,131,684	5,842,176	101,215
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	6,476,021	1,131,684	5,842,176	101,215

10 ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและเงินรับล่วงหน้าเกินกว่าขั้นความสำเร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบัน	3,077,624,462	2,293,876,930	486,711,990	381,980,246
กำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	1,153,535,646	764,686,803	171,878,304	127,906,674
ต้นทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นปรับปรุง				
ด้วยกำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	4,231,160,108	3,058,563,733	658,590,294	509,886,920
หัก เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง	(3,366,350,509)	(2,338,046,221)	(419,228,756)	(215,885,160)
สุทธิ	864,809,599	720,517,512	239,361,538	294,001,760

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวดแสดงบัญชีลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บด้วยผลต่างของต้นทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นปรับปรุงด้วยกำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบันที่มากกว่าเงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน และแสดงบัญชีเงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่าขั้นความสำเร็จด้วยผลต่างของต้นทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นปรับปรุงด้วยกำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบันที่น้อยกว่าเงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างเป็นหนี้สินหมุนเวียน

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

10 ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและเงินรับล่วงหน้าเกินกว่าขั้นความสำเร็จ (ต่อ)

ผลต่างระหว่างต้นทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นปรับปรุงด้วยกำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบันกับเงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างสามารถแยกแยะแสดงได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	868,421,364	823,821,461	240,940,296	298,615,425
เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่าขั้นความสำเร็จ				
(หมายเหตุ 20)	(3,611,765)	(103,303,949)	(1,578,758)	(4,613,665)
สุทธิ	864,809,599	720,517,512	239,361,538	294,001,760

11 สินค้ำคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบ	205,290,291	256,827,363	9,056,457	15,585,484
งานระหว่างผลิต	34,481,651	71,758,301	29,607,247	64,605,350
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง	23,131,567	9,245,172	6,322,844	4,600,046
สินค้ำระหว่างทาง	1,451,583	-	-	-
วัสดุสิ้นเปลือง/อะไหล่	798,532	-	743,393	-
สินค้ำสำเร็จรูป	84,055,644	125,322,822	32,672,634	57,397,699
รวม สินค้ำคงเหลือ	349,209,268	463,153,658	78,402,575	142,188,579
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำ	(19,086,337)	(16,376,496)	(8,057,363)	(6,643,878)
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	330,122,931	446,777,162	70,345,212	135,544,701

สินค้ำคงเหลือมูลค่า 63,800,555 บาท และ 18,465,377 บาท (พ.ศ. 2558 : 41,453,236 บาท และ 19,192,007 บาท) แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งต่ำกว่าราคาทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีซื้อรอเรียกเก็บ	34,726,822	10,736,344	28,151,859	4,948,254
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	13,974,976	6,174,109	11,908,597	4,107,730
สินทรัพย์อื่นๆ	223,869	48,326	128,325	22,879
	<u>48,925,667</u>	<u>16,958,779</u>	<u>40,188,781</u>	<u>9,078,863</u>

13 เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารทั้งจำนวนเป็นเงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.80 ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 1.70 ต่อปี) เงินฝากดังกล่าวใช้เป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร การออกหนังสือค้ำประกันและตั๋วสัญญาใช้เงิน

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

เงินลงทุนที่ปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย

จำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัทร่วม	17,722,123	11,406,498	22,500,000	13,500,000
กิจการร่วมค้า	46,862,738	2,195,505	35,499,900	35,499,900
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>64,584,861</u>	<u>13,602,003</u>	<u>57,999,900</u>	<u>48,999,900</u>

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

เงินลงทุนที่ปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ)

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัทร่วม	(3,014,981)	(807,813)	-	-
กิจการร่วมค้า	44,667,233	(24,429,420)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	41,652,252	(25,237,233)	-	-

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมสามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	11,406,498	13,500,000
ลงทุนเพิ่ม	9,000,000	9,000,000
ส่วนแบ่งขาดทุน	(3,014,981)	-
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	330,606	-
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	17,722,123	22,500,000

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

การลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม

บริษัท เทเลคอม โซลูชันส์ โพรไวเดอร์ จำกัด (“Telecom Solutions Provider” “TSP”)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เทเลคอม โซลูชันส์ โพรไวเดอร์ จำกัด ได้มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เทเลคอม โซลูชันส์ โพรไวเดอร์ จำกัด โดยการเพิ่มหุ้นสามัญอีก 300,000 หุ้น เป็น 750,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนจำนวน 9 ล้านบาท สำหรับการเพิ่มทุนจำนวน 90,000 หุ้น ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 การลงทุนเพิ่มดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมเปลี่ยนแปลงไป

รายการข้างล่างนี้แสดงรายชื่อบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการตามความเห็นของกรรมการ บริษัทร่วมดังกล่าวมีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งกลุ่มกิจการได้ถือหุ้นทางตรง ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นแห่งเดียวกับสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

ชื่อ	ชนิดของธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)		ลักษณะ	วิธีการวัดมูลค่า
			พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558		
เทเลคอม โซลูชันส์ โพรไวเดอร์	ถือเงินลงทุนในบริษัท ต่างประเทศ	ไทย	ร้อยละ 30.00	ร้อยละ 30.00	ถือหุ้นทางตรง	วิธีส่วนได้เสีย

ไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วม

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปสำหรับบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินสำหรับบริษัท บริษัท เทเลคอม โซลูชันส์ โพรไวเดอร์ จำกัดซึ่งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป

	TSP	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	18,537,570	5,586,669
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด)	13,470,595	34,737,569
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	32,008,165	40,324,238
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	33,458,467	593,084
	65,466,632	40,917,322
หนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า)	1,100,988	3,451,244
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า)	11,355,677	219,660
หนี้สินหมุนเวียนรวม	12,456,665	3,670,904
สินทรัพย์สุทธิ (รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)	53,009,967	37,246,418
<u>บวก</u> ขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,063,778	775,242
สินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)	59,073,745	38,021,660

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีษาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยสรุป

	TSP	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
รายได้	687,759	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	519,531	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	-	245,465
ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(14,971,828)	(5,890,353)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-
ขาดทุนหลังภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(14,971,828)	(5,890,353)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	735,376	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(14,236,452)	(5,890,353)
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	-

ข้อมูลข้างต้นเป็นจำนวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมดังกล่าว) และปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและบริษัทร่วม

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

	TSP	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม	37,246,418	2,004,528
การออกหุ้นเพิ่ม	30,000,000	40,000,000
ขาดทุนในระหว่างปี	(14,971,828)	(5,890,353)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	355,543	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	379,833	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	1,132,243
สินทรัพย์สุทธิ (รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม	53,009,966	37,246,418
บวก ขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,063,778	775,242
สินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม	59,073,744	38,021,660
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม (ร้อยละ)	30	30
มูลค่าตามบัญชี	17,722,123	11,406,498

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท แอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

(ข) เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าสามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	2,195,505	35,499,900
ส่วนแบ่งกำไร	44,667,233	-
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	46,862,738	35,499,900

การร่วมค้าดังรายชื่อต่อไปนี้มีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งกลุ่มกิจการได้ถือหุ้นทางตรง

ลักษณะของเงินลงทุนในการร่วมค้า พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

ชื่อ	ชนิดของธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)		ลักษณะ	วิธีการวัดมูลค่า
			พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558		
อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์	ติดตั้งและให้เช่า โครงข่ายสัญญาณ	ไทย	ร้อยละ 71.00	ร้อยละ 71.00	ถือหุ้นทางตรง	วิธีส่วนได้เสีย

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ระบุว่าบริษัทและบุคคลภายนอกมีอำนาจการควบคุมในบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ร่วมกัน ซึ่งมติการประชุมของกรรมการและผู้ถือหุ้นต้องได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนที่ได้รับ การแต่งตั้งโดยบริษัทและตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งบุคคลภายนอก หากมีเพียงตัวแทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถ ผ่านมติการประชุมได้ เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขข้างต้น บริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด เป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดและหุ้นของบริษัทนี้ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาด

ไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมค้า

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปสำหรับการร่วมค้า

ข้อมูลทางการเงินสำหรับบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัดซึ่งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน โดยสรุป

	IH	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22,183,865	21,137,032
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด)	170,680,331	111,509,423
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	192,864,196	132,646,455
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	587,448,560	499,808,952
	780,312,756	632,455,407
หนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า)	447,320,000	229,373,329
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า)	106,128,189	17,477,207
หนี้สินหมุนเวียนรวม	553,448,189	246,850,536
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินทางการเงิน	108,910,000	333,900,000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	36,011,168	36,600,546
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	144,921,168	370,500,546
	698,369,357	617,351,082
สินทรัพย์สุทธิ	81,943,399	15,104,325

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปสำหรับการร่วมค้า

ข้อมูลทางการเงินสำหรับบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัดซึ่งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยสรุป

	IH	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
รายได้	263,646,117	127,434,800
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	34,040,712	6,401,908
รายได้ดอกเบี้ย	7,939,962	3,753,294
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	29,481,141	4,831,370
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	84,511,162	(5,279,172)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(17,306,778)	11,943,639
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	67,204,384	(17,222,811)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	67,204,384	(17,222,811)
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า	-	-

ข้อมูลข้างต้นเป็นจำนวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้าดังกล่าว) และปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและการร่วมค้า

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

	IH	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป		
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม	14,739,014	(5,538,175)
ลงทุนเพิ่ม	-	37,500,000
กำไร(ขาดทุน)ในระหว่างปี	67,204,385	(17,222,811)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	81,943,399	14,739,014
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ร้อยละ)	71	71
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	58,179,813	10,464,670
กำไรซึ่งเป็นผลมาจากรายการขายจากกิจการไปยังกิจการร่วมค้า (Downstream)	(11,316,911)	(8,269,165)
ส่วนได้เสียของกิจการส่วนที่เกินมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	-
มูลค่าตามบัญชี	46,862,738	2,195,505

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

(ค) บริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อยสามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงิน เฉพาะกิจการ บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	94,463,080
การลงทุนเพิ่มขึ้น	79,598,802
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	174,061,882

การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย

บริษัท กรู๊ป เทค โซลูชันส์ จำกัด (“Group Tech Solutions”)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท กรู๊ป เทค โซลูชันส์ จำกัด ได้มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท กรู๊ป เทค โซลูชันส์ จำกัด โดยการเพิ่มหุ้นสามัญอีก 700,000 หุ้น เป็น 1,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนจำนวน 70 ล้านบาท สำหรับการเพิ่มทุนจำนวน 699,994 หุ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 การลงทุนเพิ่มดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงไป

บริษัท อิน โนวา เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“Innova Telecommunication”)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท อิน โนวา เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด จำนวน 39,999 หุ้น ด้วยราคาซื้อรวม 5.85 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมอัตราร้อยละ 89.75 เป็นร้อยละ 99.75 ผลต่างจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 0.15 ล้านบาท บันทึกเป็น “การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย” ซึ่งแสดงอยู่ภายใต้ส่วนของเจ้าของในข้อมูลทางการเงินรวม

บริษัท ไอ ทเวนตี วัน อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“I Twenty One Inter Corporation”)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท ไอ ทเวนตี วัน อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 29,359 หุ้น ด้วยราคาซื้อรวม 3.75 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมอัตราร้อยละ 90.21 เป็นร้อยละ 99.99 ผลต่างจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 0.23 ล้านบาท บันทึกเป็น “การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย” ซึ่งแสดงอยู่ภายใต้ส่วนของเจ้าของในข้อมูลทางการเงินรวม

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

(ค) บริษัทย่อย (ต่อ)

เงินปันผลรับ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย รวมอยู่ใน “รายได้อื่น” จำนวน 325 ล้านบาท และ 233 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ โดยเงินปันผลรับดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
บริษัท กรู๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด	324,996,850	181,182,168
บริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเทอร์เน็ตปอร์เรชั่น จำกัด	-	15,510,321
บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	36,418,359
	<u>324,996,850</u>	<u>233,110,848</u>

ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

ชื่อ	ชนิดของธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือ		ลักษณะ ความสัมพันธ์
			พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	
กรู๊ป เทค โซลูชั่นส์	จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟ และโทรคมนาคม	ไทย	99.99	99.99	ถือหุ้นทางตรง
ไอ ทเวนตี้ วัน อินเทอร์เน็ตปอร์เรชั่น	จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ โทรคมนาคม	ไทย	99.99	90.21	ถือหุ้นทางตรง
อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น	จำหน่ายและซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์โทรคมนาคม	ไทย	99.75	89.75	ถือหุ้นทางตรง

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ บริษัทย่อยไม่ได้ถือออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ ทำให้สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ

ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีจำนวน 164,435 บาท ซึ่งไม่มีสาระสำคัญต่อ งบการเงิน

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินและส่วน ปรับปรุง	งบการเงินรวม								รวม
	อาคาร	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องคกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	งานระหว่าง ก่อสร้าง	ทรัพย์สิน	ทรัพย์สิน	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558									
ราคาทุน	23,677,780	63,094,757	2,567,426	48,953,170	11,470,608	9,062,448	7,332,987	1,135,476	167,294,652
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(28,729,565)	(2,181,229)	(29,376,514)	(9,062,640)	(7,690,767)	(6,712,691)	-	(83,753,406)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	23,677,780	34,365,192	386,197	19,576,656	2,407,968	1,371,681	620,296	1,135,476	83,541,246
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558									
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	23,677,780	34,365,192	386,197	19,576,656	2,407,968	1,371,681	620,296	1,135,476	83,541,246
ซื้อสินทรัพย์	-	1,288,593	123,489	3,156,802	2,017,457	1,480,963	-	590,858	8,658,162
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(1)	-	(396,138)	(131,911)	(99,919)	-	-	(627,969)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	-	(3,912)	(2,273)	-	-	-	(6,185)
โอนออกไปที่สินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	(1,349,706)	(1,349,706)
ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(3,805,660)	(76,788)	(934,676)	(16,957)	(113,752)	(1)	-	(4,947,834)
ค่าเสื่อมราคา	-	(2,595,143)	(166,789)	(7,805,746)	(1,083,614)	(970,661)	(561,800)	-	(13,183,753)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	23,677,780	29,252,981	266,109	13,592,986	3,190,670	1,668,312	58,495	376,628	72,083,961
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558									
ราคาทุน	23,677,780	50,290,575	2,046,293	41,162,873	10,628,606	6,872,699	7,293,487	376,628	142,348,941
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(21,037,594)	(1,780,184)	(27,569,887)	(7,437,936)	(5,204,387)	(7,234,992)	-	(70,264,980)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	23,677,780	29,252,981	266,109	13,592,986	3,190,670	1,668,312	58,495	376,628	72,083,961

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

	งบการเงินรวม								รวม บาท
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุง บาท	อาคาร บาท	ระบบ สาธารณูปโภค บาท	เครื่องมือและ อุปกรณ์ บาท	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน บาท	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ บาท	ยานพาหนะ บาท	งานระหว่าง ก่อสร้าง ทรัพย์สิน บาท	
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559									
ราคาทุน	23,677,780	50,290,575	2,046,293	41,162,873	10,628,606	6,872,699	7,293,487	376,628	142,348,941
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(21,037,594)	(1,780,184)	(27,569,887)	(7,437,936)	(5,204,387)	(7,234,992)	-	(70,264,980)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	23,677,780	29,252,981	266,109	13,592,986	3,190,670	1,668,312	58,495	376,628	72,083,961
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559									
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	23,677,780	29,252,981	266,109	13,592,986	3,190,670	1,668,312	58,495	376,628	72,083,961
ซื้อสินทรัพย์	-	33,000	6,200	2,046,518	344,050	1,823,020	-	9,862,567	14,115,355
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	-	(1)	(2)	(9,938)	(1)	-	(9,942)
ค่าเสื่อมราคา	-	(2,098,084)	(81,295)	(6,612,082)	(937,516)	(1,034,879)	(58,489)	-	(10,822,345)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	23,677,780	27,187,897	191,014	9,027,421	2,597,202	2,446,515	5	10,239,195	75,367,029
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559									
ราคาทุน	23,677,780	50,323,575	2,052,493	43,183,591	10,969,455	7,596,364	4,484,486	10,239,195	152,526,939
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(23,135,678)	(1,861,479)	(34,156,170)	(8,372,253)	(5,149,849)	(4,484,481)	-	(77,159,910)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	23,677,780	27,187,897	191,014	9,027,421	2,597,202	2,446,515	5	10,239,195	75,367,029

กรรมการ _____
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดินและ		ระบบ		เครื่องมือและ		เครื่องคกแต่ง		งานระหว่าง		รวม
	ส่วนปรับปรุง	อาคาร	สาธารณูปโภค	อุปกรณ์	และเครื่องใช้	สำนักงาน	อุปกรณ์	คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	ก่อสร้าง	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558											
ราคาทุน	20,077,780	26,954,383	1,095,490	1,203,844	3,037,768	3,926,049	3,061,729	1,135,476	60,492,519		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(8,067,575)	(913,483)	(1,092,756)	(2,881,719)	(3,339,010)	(3,061,726)	-	(19,356,269)		
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	20,077,780	18,886,808	182,007	111,088	156,049	587,039	3	1,135,476	41,136,250		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558											
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	20,077,780	18,886,808	182,007	111,088	156,049	587,039	3	1,135,476	41,136,250		
ซื้อสินทรัพย์	-	43,893	104,900	17,230	1,831,856	657,646	-	590,858	3,246,383		
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	-	(15,324)	(20,686)	(14,878)	-	-	(50,888)		
โอนออกไปที่สินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	(1,349,706)	(1,349,706)		
ค่าเสื่อมราคา - สุทธิ	-	(953,388)	(89,194)	(43,632)	(97,349)	(430,445)	-	-	(1,614,008)		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	20,077,780	17,977,313	197,713	69,362	1,869,870	799,362	3	376,628	41,368,031		
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558											
ราคาทุน	20,077,780	26,998,276	1,200,390	478,214	4,124,792	3,367,602	3,061,729	376,628	59,685,411		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(9,020,963)	(1,002,677)	(408,852)	(2,254,922)	(2,568,240)	(3,061,726)	-	(18,317,380)		
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	20,077,780	17,977,313	197,713	69,362	1,869,870	799,362	3	376,628	41,368,031		

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ที่ดินและ	อาคาร	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง	อุปกรณ์	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม	
	ส่วนปรับปรุง				และเครื่องใช้				
บาท	บาท	บาท	บาท	สำนักงาน	คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	ทรัพย์สิน	บาท	
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559									
ราคาทุน	20,077,780	26,998,276	1,200,390	478,214	4,124,792	3,367,602	3,061,729	376,628	59,685,411
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(9,020,963)	(1,002,677)	(408,852)	(2,254,922)	(2,568,240)	(3,061,726)	-	(18,317,380)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	20,077,780	17,977,313	197,713	69,362	1,869,870	799,362	3	376,628	41,368,031
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559									
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	20,077,780	17,977,313	197,713	69,362	1,869,870	799,362	3	376,628	41,368,031
ซื้อสินทรัพย์	-	-	6,200	103,840	124,932	874,720	-	210,000	1,319,692
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	-	(1)	(1)	(4,586)	-	-	(4,588)
ค่าเสื่อมราคา - สุทธิ	-	(708,394)	(56,116)	(34,116)	(409,294)	(485,793)	-	-	(1,693,713)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	20,077,780	17,268,919	147,797	139,085	1,585,507	1,183,703	3	586,628	40,989,422
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559									
ราคาทุน	20,077,780	26,998,276	1,206,590	556,254	4,246,523	3,234,324	3,061,729	586,628	59,968,104
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(9,729,357)	(1,058,793)	(417,169)	(2,661,016)	(2,050,621)	(3,061,726)	-	(18,978,682)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	20,077,780	17,268,919	147,797	139,085	1,585,507	1,183,703	3	586,628	40,989,422

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างราคาตามบัญชีจำนวน 51.06 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ 37.49 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัท (พ.ศ. 2558 : 53.20 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ 38.25 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัท) กลุ่มกิจการได้นำไปเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์บันทึกอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนขาย	3,769,899	5,225,398	56,129	58,568
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1,361,200	1,435,098	224,423	157,017
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5,691,246	6,523,257	1,413,161	1,398,423
รวม	10,822,345	13,183,753	1,693,713	1,614,008

ยานพาหนะที่กลุ่มกิจการจัดซื้อโดยการทำสัญญาเช่าการเงินแสดงรวมอยู่ในรายการข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	2,809,000	-	-
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(2,750,510)	-	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	-	58,490	-	-

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

16 โครงการเคเบิลใยแก้วนำแสง

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558		
ราคาทุน	340,959,441	340,959,441
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(74,232,631)	(74,232,631)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>266,726,810</u>	<u>266,726,810</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	266,726,810	266,726,810
ซื้อสินทรัพย์	41,266,789	3,365,608
หัก ค่าเสื่อมราคา	(22,730,629)	(22,730,629)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	<u>285,262,970</u>	<u>247,361,789</u>
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558		
ราคาทุน	382,226,230	344,325,049
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(96,963,260)	(96,963,260)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>285,262,970</u>	<u>247,361,789</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	285,262,970	247,361,789
ซื้อสินทรัพย์	318,398,879	404,761,465
หัก ค่าเสื่อมราคา	(23,139,515)	(23,139,515)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	<u>580,522,334</u>	<u>628,983,739</u>
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		
ราคาทุน	700,625,109	749,086,514
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(120,102,775)	(120,102,775)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>580,522,334</u>	<u>628,983,739</u>

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะ
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			รวม	กิจการ
	สิทธิการใช้	โปรแกรม	สิทธิบัตร		สิทธิการใช้
	โปรแกรม	คอมพิวเตอร์	ระหว่างติดตั้ง		โปรแกรม
คอมพิวเตอร์	สิทธิบัตร	ระหว่างติดตั้ง	คอมพิวเตอร์		
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558					
ราคาทุน	9,383,336	1,559,791	5,406,301	16,349,428	3,848,010
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(2,422,643)	(843,808)	-	(3,266,451)	(1,145,718)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	6,960,693	715,983	5,406,301	13,082,977	2,702,292
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	6,960,693	715,983	5,406,301	13,082,977	2,702,292
ซื้อสินทรัพย์	1,931,689	-	-	1,931,689	536,330
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	(380,030)	-	-	(380,030)	-
ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(361,037)	(633,066)	(2,589,971)	(3,584,074)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(1,012,072)	(82,917)	-	(1,094,989)	(416,676)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	7,139,243	-	2,816,330	9,955,573	2,821,946
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558					
ราคาทุน	10,573,959	926,725	2,816,330	14,317,014	4,384,340
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3,434,716)	(926,725)	-	(4,361,441)	(1,562,394)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	7,139,243	-	2,816,330	9,955,573	2,821,946
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	7,139,243	-	2,816,330	9,955,573	2,821,946
ซื้อสินทรัพย์	1,356,612	-	239,153	1,595,765	544,800
ค่าตัดจำหน่าย	(1,070,313)	-	-	(1,070,313)	(448,628)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	7,425,542	-	3,055,483	10,481,025	2,918,118
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ราคาทุน	11,930,571	926,725	3,055,483	15,912,779	4,929,140
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(4,505,029)	(926,725)	-	(5,431,754)	(2,011,022)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	7,425,542	-	3,055,483	10,481,025	2,918,118

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	87,574,141	64,444,726	62,001,843	60,721,423
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะจ่ายชำระเกินกว่า 12 เดือน	(47,920,491)	(56,320,539)	(47,920,491)	(56,320,539)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	39,653,650	8,124,187	14,081,352	4,400,884

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	8,124,187	1,676,099	4,400,884	8,702,927
เพิ่ม / (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	31,635,117	6,448,088	9,599,058	(4,302,043)
(ลด) / เพิ่ม ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(105,654)	-	81,410	-
วันที่ 31 ธันวาคม	39,653,650	8,124,187	14,081,352	4,400,884

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		
	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บาท	รายการที่รับรู้ ในงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ บาท	วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	3,273,899	541,968	3,815,867
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	490,267	1,286,650	1,776,917
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2,231,182	1,044,968	3,276,150
รายได้จากโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	53,010,000	-	53,010,000
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	189,015	547,417	736,432
รายได้รับล่วงหน้า	5,250,363	(5,250,363)	-
ขาดทุนทางภาษี	-	4,890,702	4,890,702
ดอกเบี้ยรอรับรู้	-	2,159,553	2,159,553
กำไรในสินค้าคงเหลือ/สินทรัพย์	-	17,658,560	17,658,560
อื่น ๆ	-	249,960	249,960
	<u>64,444,726</u>	<u>23,129,415</u>	<u>87,574,141</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	52,478,403	(4,557,912)	47,920,491
ต้นทุนค้างจ่าย	3,842,136	(3,842,136)	-
	<u>56,320,539</u>	<u>(8,400,048)</u>	<u>47,920,491</u>

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างปี (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	รายการที่รับรู้ ในงบกำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จ	วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	1,328,776	282,696	1,611,472
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	213,782	213,782
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	943,269	475,226	1,418,495
รายได้จากโครงการขายเคเบิลใยแก้วนำแสง	53,010,000	-	53,010,000
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	189,015	547,417	736,432
รายได้รับล่วงหน้า	5,250,363	(5,250,363)	-
ขาดทุนทางภาษี	-	4,890,702	4,890,702
อื่น ๆ	-	120,960	120,960
	<u>60,721,423</u>	<u>1,280,420</u>	<u>62,001,843</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ค่าเสื่อมราคาโครงการขายเคเบิลใยแก้วนำแสง	52,478,403	(4,557,912)	47,920,491
ต้นทุนค้างจ่าย	3,842,136	(3,842,136)	-
	<u>56,320,539</u>	<u>(8,400,048)</u>	<u>47,920,491</u>

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

19 เงินกู้ยืม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนที่หมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	39,443,313	-	39,443,313
ตัวสัญญาใช้เงิน	573,448,721	667,517,556	543,448,721	307,603,578
เจ้าหนี้ขายลดลูกหนี้	-	8,112,486	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	98,254,000	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	46,739	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก	-	32,500,000	-	32,500,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 32)	-	7,000,000	-	88,000,000
เงินกู้ยืมหมุนเวียนรวม	671,702,721	754,620,094	543,448,721	467,546,891
รายการไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	90,334,829	-	-	-
เงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนรวม	90,334,829	-	-	-
เงินกู้ยืมรวม	762,037,550	754,620,094	543,448,721	467,546,891

เงินสินเชื่อบริษัทประกันค้ำประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 ร่วมกับการค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัท

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการและบริษัท มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืม				
อัตราดอกเบี้ยคงที่	732,037,550	482,120,094	543,448,721	360,903,578
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	30,000,000	272,500,000	-	106,643,313
รวมเงินกู้ยืม	762,037,550	754,620,094	543,448,721	467,546,891

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

19 เงินกู้ยืม (ต่อ)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
เงินเบิกเกินบัญชี	MOR	MOR	MOR	MOR
ตัวสัญญาใช้เงิน	3.80 - 4.50 MKT และ MLR-0.5 - MLR-1.25	3.54 - 6.25 และ MLR-0.5 - MLR-1.5	4.00 - 4.50 MKT และ MLR-0.5 - MLR-1.25	3.54 - 6.25 และ MLR-0.5 - MLR-1.0
เจ้าหนี้ขาดลูกหนี้	-	6.50 - 8.75	-	6.50 - 8.75
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	5.00 - 8.00	-	6.00 - 8.00
เงินกู้ยืมระยะยาว	3.80	MLR-0.75 - MLR-1.0	-	MLR-1.0

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี	-	47,094	-	-
	-	47,094	-	-
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในขนาดของสัญญาเช่า ทางการเงิน	-	(355)	-	-
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	46,739	-	-

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี	-	46,739	-	-
	-	46,739	-	-

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมธนาคาร และหนี้สินตามสัญญาการเงินใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดังกล่าว

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท แอแอลที เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

19 เงินกู้ยืม (ต่อ)

วงเงินกู้ยืม

กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				
- ครบกำหนดภายใน 1 ปี	915,933,225	79,247,882	281,198,400	556,687

วงเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปี เป็นวงเงินกู้ยืมของแต่ละปีที่จะมีการทบทวนตามวาระในระหว่างปี

20 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า				
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	139,035,819	361,546,465	15,891,688	56,777,694
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 32)	-	5,000	12,608,626	5,000
รวมเจ้าหนี้การค้า	139,035,819	361,551,465	28,500,314	56,782,694
เจ้าหนี้อื่น				
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	6,511,438	8,735,322	3,623,671	3,640,857
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	29,004	299,493	-	846,762
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	56,738,200	33,075,406	26,778,358	13,053,414
เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่าขั้นความสำเร็จ (หมายเหตุ 10)	3,611,765	103,303,949	1,578,758	4,613,665
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	43,853,843	154,967,555	14,547,896	31,248,465
ประมาณการต้นทุนค้างจ่าย	401,634,809	403,818,960	15,014,770	82,747,611
รวมเจ้าหนี้อื่น	512,379,059	704,200,685	61,543,453	136,150,774
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	651,414,878	1,065,752,150	90,043,767	192,933,468

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

21 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีขายรอเรียกเก็บ	26,442,733	20,567,540	16,529,154	16,071,657
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	2,869,982	3,541,075	834,560	1,178,020
อื่น ๆ	-	886,818	-	-
รวม	29,312,715	24,995,433	17,363,714	17,249,677

22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	15,450,685	11,155,909	6,735,824	4,716,344
ผลประโยชน์พนักงานอื่น	930,063	-	356,648	-
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน	16,380,748	11,155,909	7,092,472	4,716,344

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
งบแสดงฐานะการเงิน				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	15,450,685	11,155,909	6,735,824	4,716,344
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน	15,450,685	11,155,909	6,735,824	4,716,344
กำไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในกำไรจากการดำเนินงาน				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	4,823,048	3,426,887	1,612,430	1,383,847
	4,823,048	3,426,887	1,612,430	1,383,847
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับ				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	(528,272)	-	407,050	-
	(528,272)	-	407,050	-

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

22 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย โดยผลประโยชน์ที่ให้แก่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ

รายการเคลื่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	11,155,909	10,133,838	4,716,344	4,054,810
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	4,425,440	3,115,474	1,462,682	1,267,654
ต้นทุนดอกเบี้ย	397,608	311,413	149,748	116,193
(กำไร)ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(528,272)	-	407,050	-
จ่ายผลประโยชน์	-	(1,574,557)	-	(722,313)
การลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(830,259)	-	-
วันที่ 31 ธันวาคม	15,450,685	11,155,909	6,735,824	4,716,344

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
อัตรารีดลด	1.79 - 2.35	3.18 - 4.19	1.79	3.18
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้	6.00	6.55 - 10.00	6.00	6.55
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	11.00 - 31.00	11.00 - 40.00	18.00 - 30.00	17.00 - 27.00
อายุเกษียณ	55 ปี	55 ปี	55 ปี	55 ปี

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

22 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	งบการเงินรวม					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		ผลกระทบต่อภาวะผูกพัน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้			
			การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 6.86	ลดลง ร้อยละ 4.21	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.87	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.50
อัตราการเพิ่มขึ้น ของเงินเดือน	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.50	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.34	ลดลง ร้อยละ 6.68	ลดลง ร้อยละ 5.01
อัตราการหมุนเวียน พนักงาน	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 7.59	ลดลง ร้อยละ 4.77	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.95	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.31
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		ผลกระทบต่อภาวะผูกพัน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้			
			การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 3.38	ลดลง ร้อยละ 2.65	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.76	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.79
อัตราการเพิ่มขึ้น ของเงินเดือน	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.71	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.73	ลดลง ร้อยละ 3.41	ลดลง ร้อยละ 3.56
อัตราการหมุนเวียน พนักงาน	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 3.89	ลดลง ร้อยละ 3.07	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.16	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.57

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

22 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในการคำนวณหนี้สินบำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กำหนดไว้ โดยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมีดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในอัตรา อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงจะทำให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น
 ผลตอบแทนที่แท้จริงของ
 พันธบัตร

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีกรคิดลด :

	งบการเงินรวม				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	419,262	741,576	9,573,187	28,805,337	39,539,362

	งบการเงินรวม				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	-	1,777,838	4,748,837	16,296,731	22,823,406

กรรมการ _____
 นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
 นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

22 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด (ต่อ) :

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	419,262	741,576	6,446,456	5,951,992	13,559,286

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	-	1,626,341	3,252,142	4,881,192	9,759,675

โครงการผลประโยชน์พนักงานอื่น

โครงการเป็นโครงการให้ทองคำตามระยะเวลาในการทำงาน โดยผลประโยชน์ที่ให้อัปกับระยะเวลาในการทำงานของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ

รายการเคลื่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	-	-	-	-
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	930,063	-	356,648	-
วันที่ 31 ธันวาคม	930,063	-	356,648	-

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

22 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

โครงการผลประโยชน์พนักงานอื่น (ต่อ)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
อัตราคิดลด	1.79 - 2.35	-	1.79	-
อายุเกษียณ	55 ปี	-	55 ปี	-

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	งบการเงินรวม		
	ผลกระทบต่อภาวะผูกพัน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้		
	การเปลี่ยนแปลงใน ข้อสมมติ	การเพิ่มขึ้นของ ข้อสมมติ	การลดลงของ ข้อสมมติ
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.0	ลดลง ร้อยละ 5.99	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.71
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 1.0	ลดลง ร้อยละ 6.95	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.66

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ผลกระทบต่อภาวะผูกพัน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้		
	การเปลี่ยนแปลงใน ข้อสมมติ	การเพิ่มขึ้นของ ข้อสมมติ	การลดลงของ ข้อสมมติ
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.0	ลดลง ร้อยละ 4.18	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.59
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 1.0	ลดลง ร้อยละ 5.19	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.00

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรหม ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

22 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

โครงการผลประโยชน์พนักงานอื่น (ต่อ)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานอื่นที่ไม่มีการคิดลด :

	งบการเงินรวม				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ผลประโยชน์พนักงานอื่น	234,000	52,000	546,000	3,184,000	4,016,000

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ผลประโยชน์พนักงานอื่น	130,000	26,000	312,000	738,000	1,206,000

23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	รวม
	จดทะเบียน	สามัญที่		
	หุ้น	ออกจำหน่าย หุ้น		
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558	1,550,000	1,550,000	155,000,000	155,000,000
การออกหุ้น	3,450,000	2,200,000	220,000,000	220,000,000
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราไว้				
หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท	995,000,000	746,250,000	-	-
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	1,000,000,000	750,000,000	375,000,000	375,000,000
การออกหุ้น	-	250,000,000	125,000,000	1,010,493,000
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	1,000,000,000	1,000,000,000	500,000,000	1,510,493,000

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ)

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 1,000,000,000 หุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 1,000,000,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 0.50 บาทต่อหุ้น) หุ้นสามัญที่ได้ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วมีจำนวน 1,000,000,000 หุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 750,000,000 หุ้น)

ในการประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,200,000 หุ้น จากหุ้นสามัญจำนวน 1,550,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,750,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสำหรับหุ้นสามัญทั้งจำนวน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทมีมูลค่าของหุ้นสามัญจดทะเบียนและได้รับชำระแล้วจำนวน 375 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,250,000 หุ้น จากหุ้นสามัญจำนวน 3,750,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท พร้อมกันนี้ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น โดยภายหลังการเปลี่ยนแปลงบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 5,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000,000 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ในระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก จำนวน 250 ล้านหุ้น หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทโดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 4.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,175 ล้านบาท บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้นจำนวน 39.51 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญโดยภายหลังการจำหน่ายหุ้นบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึ้นจาก 750 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

24 สারণตามกฎหมาย

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	28,600,000	15,500,000
จัดสรรระหว่างปี	21,400,000	13,100,000
วันที่ 31 ธันวาคม	50,000,000	28,600,000

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นผลได้

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

25 เงินปันผล

พ.ศ. 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.214 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160.50 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน จำนวน 17.135 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26.56 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 154.85 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240.02 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

26 การจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด จำนวน 15,000 หุ้น ให้แก่ผู้บริหารรายหนึ่งของบริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในราคา 1.50 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด เท่ากับ 214.80 บาทต่อหุ้น คำนวณโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีรายได้ โดยใช้แบบจำลอง Dividend Discount Model โดยคาดว่าบริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.83 อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังร้อยละ 16.80 บริษัทรับรู้รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำนวน 1.84 ล้านบาท เป็น “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” ในงบกำไรขาดทุนรวม

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

27 รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 14)	-	-	324,996,850	233,110,848
รายได้ค่าบริหารจัดการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 32)	7,574,604	7,402,008	14,422,500	12,660,576
รายได้ค่าเช่า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 32)	1,042,572	369,357	6,064,320	4,507,869
ดอกเบี้ยรับ	14,599,760	5,715,254	18,580,850	1,570,260
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อย เป็นบริษัทร่วม	-	3,003,717	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	4,327,259
รายได้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 32)	287,651	360,124	321,969	558,069
รายได้อื่น	2,694,823	5,445,923	179,990	349,888
รวม	26,199,410	22,296,383	364,566,479	257,084,769

28 ดัชนีทุนทางการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยจ่าย				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	36,009,276	35,404,105	18,804,562	17,511,332
สัญญาเช่าการเงิน	356	31,036	-	-
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 32)	102,890	398,189	1,113,863	6,785,778
อื่น ๆ	272,290	-	272,290	-
รวมดัชนีทุนทางการเงิน	36,384,812	35,833,330	20,190,715	24,297,110

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายบางรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้สามารถแยกตามลักษณะได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	113,944,391	121,826,973	63,786,005	(8,298,342)
ต้นทุนบริการและวัตถุดิบที่ใช้ไป	484,939,617	1,160,153,196	34,503,761	285,829,964
ต้นทุนค่าแรงผู้รับเหมา	668,988,733	621,590,290	187,234,754	124,519,807
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของพนักงาน	177,931,496	159,122,604	64,207,397	48,726,018
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,032,173	37,009,371	25,281,856	24,761,313
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค	81,661,809	56,801,114	14,760,354	7,440,762
ค่าจ้างบริการ	28,114,632	30,623,223	7,516,994	9,396,203
ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและค่าขนส่ง	32,324,576	43,912,335	18,406,539	23,237,230
ขาดทุนจากสินค้าล้มสมัย (กลับรายการ)	511,293	(3,065,188)	1,413,484	(8,581,814)
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)	5,489,015	2,109,826	124,671	(341,507)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12,076,561	10,496,968	6,008,529	3,713,390
ค่าธรรมเนียม	9,997,898	12,360,084	2,743,665	5,313,280
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	27,858,483	27,838,292	12,308,916	6,833,170
	<u>1,678,870,677</u>	<u>2,280,779,088</u>	<u>438,296,925</u>	<u>522,549,474</u>

30 ภาษีเงินได้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	72,592,236	63,453,200	-	1,960,760
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)	(31,635,117)	(6,448,088)	(9,599,058)	4,302,043
รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	<u>40,957,119</u>	<u>57,005,112</u>	<u>(9,599,058)</u>	<u>6,262,803</u>

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

30 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีดูกับภาษีของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรก่อนภาษี	320,492,245	265,021,707	312,813,461	262,369,581
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20)	64,098,449	53,004,341	62,562,692	52,473,916
ผลกระทบ:				
ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	(8,330,450)	5,047,447	-	-
รายได้ที่ไม่ต้องนำมารวมในการคำนวณภาษี	-	-	(64,999,370)	(46,622,170)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี	1,118,219	392,891	647,240	444,318
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม	(8,785,350)	(1,439,567)	(7,809,620)	(33,261)
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ยังไม่ได้รับรู้ ในงวดก่อน	(7,143,749)	-	-	-
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	40,957,119	57,005,112	(9,599,058)	6,262,803

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นร้อยละ 12.78 และร้อยละ 3.07 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 21.51 และร้อยละ 2.38) ตามลำดับ

31 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	279,134,156	206,676,081	322,412,519	256,106,778
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	877,397,260	572,794,521	877,397,260	572,794,521
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.32	0.36	0.37	0.45

บริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กรรมการ _____
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

32 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่ บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย บริษัทใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นจำนวนร้อยละ 50 จำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 50 ถือโดยบุคคลทั่วไป

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	ลักษณะความสัมพันธ์	เกี่ยวข้องโดย
บริษัท กรู๊ป เทค โซลูชันส์ จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท ไอ ทเวนตี วัน อินเทอร์เน็ตเซอร์วิสเซส จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท เทเลคอม โซลูชันส์ โพรไวเดอร์ จำกัด	บริษัทร่วม	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท เมียนมา อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	บริษัทร่วม	ถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	กิจการร่วมค้า	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน

นโยบายกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขาย	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้จากการให้บริการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าบริหารจัดการ	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ดอกเบี้ยรับ/จ่าย	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน - อ้างอิงค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

32 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	578,400	10,263,400
กิจการร่วมค้า	68,032,826	139,789,745	50,955,949	121,685,346
	<u>68,032,826</u>	<u>139,789,745</u>	<u>51,534,349</u>	<u>131,948,746</u>
รายได้ค่าบริการจัดการ				
บริษัทย่อย	-	-	6,847,896	5,120,226
กิจการร่วมค้า	7,574,604	7,263,666	7,574,604	7,263,666
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	138,342	-	276,684
	<u>7,574,604</u>	<u>7,402,008</u>	<u>14,422,500</u>	<u>12,660,576</u>
รายได้ค่าเช่าสำนักงาน				
บริษัทย่อย	-	-	5,021,748	4,138,512
กิจการร่วมค้า	1,042,572	369,357	1,042,572	369,357
	<u>1,042,572</u>	<u>369,357</u>	<u>6,064,320</u>	<u>4,507,869</u>
รายได้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	97,156	330,594
กิจการร่วมค้า	287,651	360,124	224,813	227,475
	<u>287,651</u>	<u>360,124</u>	<u>321,969</u>	<u>558,069</u>
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	10,301,507	-
กิจการร่วมค้า	13,621,193	2,292,225	8,031,664	1,213,678
บริษัทร่วม	-	84,870	-	25,322
	<u>13,621,193</u>	<u>2,377,095</u>	<u>18,333,171</u>	<u>1,239,000</u>

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

32 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
เงินปันผลรับ				
บริษัทย่อย	-	-	324,996,850	233,110,848
	-	-	324,996,850	233,110,848

ข) การซื้อสินค้าและบริการ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ต้นทุนขายและบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	303,497,697	1,029,568
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	6,750	-	51,000
	-	6,750	303,497,697	1,080,568
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทใหญ่	102,890	81,027	90,425	81,027
บริษัทย่อย	-	-	1,023,438	6,387,589
กิจการร่วมค้า	-	317,162	-	317,162
	102,890	398,189	1,113,863	6,785,778
เงินปันผลจ่าย				
บริษัทใหญ่	107,000,000	-	107,000,000	-
	107,000,000	-	107,000,000	-

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

32 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ค) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	-	101,215
กิจการร่วมค้า	6,476,021	1,131,684	5,842,176	-
	<u>6,476,021</u>	<u>1,131,684</u>	<u>5,842,176</u>	<u>101,215</u>
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	1,034,339	1,064,726
กิจการร่วมค้า	1,784,912	957,698	900,912	957,698
	<u>1,784,912</u>	<u>957,698</u>	<u>1,935,251</u>	<u>2,022,424</u>
ดอกเบี้ยค้างรับ				
กิจการร่วมค้า	-	4,816,811	-	1,193,151
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	10,989	10,989	10,989	10,989
	<u>10,989</u>	<u>4,827,800</u>	<u>10,989</u>	<u>1,204,140</u>
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 20)				
บริษัทย่อย	-	-	12,608,626	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	5,000	-	5,000
	<u>-</u>	<u>5,000</u>	<u>12,608,626</u>	<u>5,000</u>
ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
บริษัทใหญ่	-	81,027	-	81,027
บริษัทย่อย	-	-	-	645,013
	<u>-</u>	<u>81,027</u>	<u>-</u>	<u>726,040</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น				
กิจการร่วมค้า	1,605,000	825,000	-	-
	<u>1,605,000</u>	<u>825,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

32 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	459,000,000	-
กิจการร่วมค้า	317,000,000	145,700,000	317,000,000	40,000,000
	<u>317,000,000</u>	<u>145,700,000</u>	<u>776,000,000</u>	<u>40,000,000</u>

การเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีแสดงไว้ดังต่อไปนี้

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		
ยอดยกมาต้นปี	145,700,000	40,000,000
เงินให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	506,000,000	761,000,000
รับคืนเงินให้กู้ยืมระหว่างปี	(334,700,000)	(25,000,000)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	<u>317,000,000</u>	<u>776,000,000</u>

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าในการให้กู้ยืมปกติ รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงิน 13,621,193 บาท ในงบการเงินรวมและ 18,333,171 บาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (พ.ศ. 2558 : 2,377,095 บาท ในงบการเงินรวม และ 1,239,000 บาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 และครบกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

32 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

จ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทใหญ่	-	7,000,000	-	7,000,000
บริษัทย่อย	-	-	-	81,000,000
รวม	-	7,000,000	-	88,000,000

การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีแสดงไว้ดังต่อไปนี้

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		
ยอดยกมาต้นปี	7,000,000	88,000,000
เงินกู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	4,000,000	4,000,000
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระหว่างปี	(11,000,000)	(92,000,000)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	-	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าในการให้กู้ยืมปกติ มีดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงิน 102,890 บาท ในงบการเงินรวม และ 1,113,863 บาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัท (พ.ศ. 2558 : 398,189 บาท ในงบการเงินรวม และ 6,785,778 บาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัท) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จะครบกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

32 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	20,986,441	14,943,852	9,979,873	3,552,183
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,185,236	1,178,845	700,398	710,131
	<u>22,171,677</u>	<u>16,122,697</u>	<u>10,680,271</u>	<u>4,262,314</u>

33 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ก) หนี้สินค้ำประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีภาวะผูกพันจากการค้ำประกันโดยธนาคาร จำนวน 58.95 ล้านบาท และ 0.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 72.01 ล้านบาท และ 0.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

ข) ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว โดยมียอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ไม่เกิน 1 ปี	58,772,070	44,177,650	10,607,449	8,356,646
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	88,966,377	68,662,778	44,862,258	33,073,332
เกินกว่า 5 ปี	248,789,819	201,576,879	248,789,819	201,576,879
	<u>396,528,266</u>	<u>314,417,307</u>	<u>304,259,526</u>	<u>243,006,857</u>

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล

34 สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ค้ารายหนึ่ง (“คู่สัญญา”) ต่อศาลปกครองกลาง กรณีคู่สัญญาผิดสัญญา ใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ประกอบ Fiber To The Factory (FTTF) ภายในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง เพื่อให้คู่สัญญารายดังกล่าวชำระค่าบริการใช้บริการโครงข่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้คู่สัญญารายดังกล่าวชดใช้ความเสียหายให้กับบริษัท โดยคู่สัญญาต้องชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้โครงข่ายดังกล่าวในอัตราเดือนละ 13.5 ล้านบาท นับแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป จนกว่าโครงข่ายดังกล่าวจะถูกส่งมอบคืนเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามคดีความดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากคู่สัญญาได้ยื่นอุทธรณ์ผลการตัดสินดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด

35 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2559 จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล